

Nghiên cứu cách ly F1 tại nhà

“Đề nghị Bắc Ninh mạnh dạn tính đến tình huống có nhiều người nhiễm, có nhiều F1 mà các khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ thì nghiên cứu thí điểm quy mô nhỏ cho F1 cách ly tại nhà”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói tại cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chiều 20/5.

SỐ CA MẮC SẼ TIẾP TỤC TĂNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết, hiện tỉnh đã có 371 ca mắc COVID-19, phủ hết 8 huyện, thị, thành phố, ngoài cộng đồng vẫn còn nguồn lây; đáng chú ý đã xuất hiện 6 ca dương tính trong khu công nghiệp (KCN) trong đó 5 ca của Samsung và Canon... Sau khi khoanh gọn các ổ dịch ngoài cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm giữ các KCN không phải ngừng hoạt động.

Bắc Ninh đang phối hợp với Bắc Giang để có phương án đảm bảo hoạt động, tránh chuỗi đứt gãy sản xuất của các tập đoàn lớn, đa quốc gia như Samsung (Bắc Giang có 13 cơ sở sản xuất linh kiện cho Samsung)... đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, thành viên Bộ phận thường trực Bộ Y tế tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, số ca F0 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục tăng. Từ đêm 19/5 đến sáng 20/5, đã tăng 61 ca so với ngày trước đó. Trong đó, ổ



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tỉnh Bắc Ninh

ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Tối 20/5, Bộ Y tế cho biết trong ngày có 119 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong số 114 ca ghi nhận trong nước, Bắc Giang là tỉnh có số lượng bệnh nhân cao nhất với 63 ca. Tiếp đó là các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh 24; Hải Dương 6; Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Điện Biên mỗi nơi 4 bệnh nhân; TPHCM 3; Hà Nội, Lạng Sơn, Ninh Bình mỗi địa phương 2 ca; Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Thanh Hóa mỗi tỉnh 1 ca.

dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 6 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Số F0 tại KCN Quang Châu tăng cao, nhất là Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Ông Dương nhận định: “Bắc Giang đã bắt đầu xuất hiện ổ dịch ngoài cộng đồng, với nguồn lây từ KCN và từ Mão Điền, Thuận Thành (Bắc Ninh). Trong đó, trường hợp từ

Mão Điền về đã cách ly 17 ngày mới phát bệnh. Tỉnh Bắc Giang đang tập trung cao cho phòng, chống dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Số F0 sẽ còn tiếp tục tăng. Theo đúng dự đoán, dịch từ KCN đã bắt đầu lây nhiễm ra cộng đồng nhất định”.

Tuy nhiên, theo TS Dương, vẫn có những trường hợp đang phải xác định nguồn lây, có thể có nguồn lây lẫn khuất phải truy vết để không bị mất dấu F0. “Chúng

tôi đề xuất siết chặt giám sát trong cộng đồng, khoanh vùng ngay các ca mắc mới để hạn chế dịch lan rộng”, PGS.TS Trần Như Dương khuyến cáo.

Các khu cách ly tập trung của Bắc Giang hiện chưa sử dụng hết công suất, nhưng vừa qua, do chuẩn bị gấp nên 1 số khu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Tỉnh đã chỉ đạo triển khai khắc phục, để bảo đảm kiểm soát chặt các khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Lãnh đạo Bắc Giang cho biết “giai đoạn này thắng hay bại là ý thức của người dân”, vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ COVID cộng đồng; thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội; tiến hành xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở những khu vực nguy cơ...

THÍ ĐIỂM CÔNG NHÂN TỰ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM NHANH

Nhấn mạnh thực tế chưa địa phương nào có kinh nghiệm chống dịch liên quan đến các KCN lớn, hàng trăm nghìn công nhân, Phó Thủ tướng nêu rõ: “Đây là lúc phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của ngành y tế, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan”.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Giang chuẩn bị các khu cách ly có sự giám sát của camera, các công cụ công nghệ thông tin do Bộ TT&TT đang hỗ trợ, để trong trường hợp có quá nhiều người bị nhiễm thì thu dung những trường hợp khỏe mạnh, chưa có triệu chứng, để theo dõi, luôn sẵn sàng chuyển đến các khu điều trị nếu xuất hiện triệu chứng nặng.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Ninh mạnh dạn tính đến tình huống có nhiều người bị nhiễm, có nhiều F1 mà các khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ, thì nghiên cứu, khảo sát, trước hết ở những gia đình có điều kiện về nhà cửa, có khoảng cách với những nhà xung quanh... để thí điểm quy mô nhỏ là cho F1 cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát bằng công cụ công nghệ, đồng thời kêu gọi sự giám sát, giúp đỡ của hàng xóm lân cận. Ông đồng thời yêu cầu Bắc Ninh, bên cạnh việc tăng cường xét nghiệm mẫu gộp, cần xem xét thí điểm việc hướng dẫn công nhân tự lấy mẫu, có sự giám sát của cán bộ y tế, để thực hiện xét nghiệm nhanh.

HÀ MINH